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ส าเนารายงานการประชุม  

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2562   

วันที่   5   เดือน ธันวาคม 2562   

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง    

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   ปิดประชุมเวลา  12.00   น . 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์ ประธานสภาเทศบาล 

2. นายจรูณ  อินตา  สมาชิกสภาเทศบาล 

3. นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 

4. สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นางระพีพรรณ  สุริยานรากร สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายภัทรพงศ์  จันทรต๊ิ์บ สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นางชินากานต์  เจริญสุข นักวิชาการศึกษา 

8. นายวิรัตน์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

9. นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี  เจ้าพนักงานธุรการ 

10.นางคณิสร  ปัญโญ  เจ้าพนักงานธุรการ 

11.นางศิริกานต์  บุญสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

12.นายพงศกร  กันทะส ี นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

13.นางสาวอรทัย  โฮตา  เจ้าพนักงานธุรการ 

14.นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน นักทรัพยากรบุคคล 

 

 

     เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ    ณิยกูล  ปลัดเทศบาลต าบล

สันป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง   ท าหน้าที่ประธาน     

ในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

นายสักการ  ณิยกูล  1. สถานีต ารวจภูธรสันป่าตอง  แจ้งการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่จ านวน  

256  เม็ด  ส าหรับเร่ืองอุบัติเหตุ  เดือนพฤศจิกายน 2562  มีอุบัติเหตุ 

เสยีชีวิต  3  ราย    

  2. งานไม้ดอกไม้ประดับ  ประจ าปี  2563  เทศบาลต้องสนับสนุนเงิน 

งบประมาณอุดหนุนโครงการ  27,000.-บาท  จัดในเดอืนกุมภาพันธ์  2563  

  3. โรงพยาบาลสันป่าตอง  แจ้งสถานการณ์ไข้เลือดออก  ในเดือน 

พฤศจิกายน  2562  มีผู้ไดรั้บเชือ้โรค  จ านวน  33  ราย    

  4. ค่าฝุ่นละออง  PM 2.5 ในพืน้ที่วัดไดล้า่สุดที่  16.6   

  5. ขอแจ้งความคืบหน้า กรณีที่สภาเทศบาลได้ฝากหนังสือถึงอ าเภอ     

สันป่าตองในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจ าเดือนธันวาคม  2562  

เร่ือง  การแก้ไขปัญหาสายไฟ สายสัญญาณในพืน้ที่  โดยนายอ าเภอ สันป่าตอง  

จะประสานกับการไฟฟ้าให้  ซึ่งนายอ าเภอมีแนวคิดที่จะด าเนินการถนนไร้

สายไฟในพ้ืนที่  ซึ่งการด าเนนิการดังกล่าวตอ้งใช้งบประมาณที่ค่อนขา้งสูงมาก  

  6. การขอรับพระราชทานเพลิงศพ  มีหลักเกณฑ์การขอได้  จะฝาก

รายละเอียดไว้ที่งานการเจ้าหน้าที่ 

 ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2562    

ประชุมเมื่อวันที่  30  พฤศจกิายน   2562  

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจส า เนารายงานการประชุม   ประจ าเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วน้ัน ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณารว่มกันแลว้รับรองรายงานการประชุมประจ าเดอืนพฤศจิกายน    

พ.ศ.2562  ประชุมเมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2562   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

    -ไมม่-ี 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5.1 สถานการณ์โรคระบาดในพ้ืนที่ 

นายสุพล  กันทาสม  สถานการณ์โรคระบาดในพืน้ที่  โรคไขเ้ลอืดออก  ได้รับรายงานเมื่อวันที่  

26 ตุลาคม  2562  เป็นนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา  อาศัยอยู่ต าบลบ้านแม  

เดือนพฤศจิกายน  ยังไม่ได้รับรายงานสถานการณ์โรค  แต่ยังมีโรคที่ระบาดใน

หน้าหนาวซึ่งต้องเฝ้าระวังอยู่  จะมีผู้สูงอายุเสยีชีวิตจากเหตุอากาศหนาว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   5.2 เครอืข่ายผู้สูงอายุ เพ่ือสังคมไทยปลอดบหุร่ี 

นายสุพล  กันทาสม  เครือข่ายผู้สูงอายุ  ได้ประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์เครือข่าย

แห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี  จัดการอบรมของบประมาณไปที่สมาพันธุ์ฯ  

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้รับการจัดต้ังให้เป็นเครือข่ายเพ่ือ

สังคมไทยปลอดบุหร่ี  เป็นแห่งเดยีวในประเทศไทย   และได้ขยายกิจกรรมไปยัง

เครอืข่ายผู้สูงอายุต าบลยุหว่า  ส่งโครงการขอรับงบประมาณไปแล้วปรากฏว่า

ทางสมาพันธุ์จะมาด าเนินการจัดอบรมเอง  การอบรมวันที่   19 – 20   

ธันวาคม  2562  มีวิทยากรมาร่วมอบรมหลายท่าน  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบ

ไปด้วย  นักเรยีนโรงเรียนผู้สูงอายุ  46  คน  อสม.  63 คน ผู้ใหญ่บ้าน  9 คน 

ประธานผู้สูงอายุ  8  คน  สมาชิกสภาเทศบาล  10  คน   เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกิ่วแลหลวง 1 คน  และบ้านสบหาร  1  คน  

เจ้าหน้าที่เทศบาล  5  คน  เทศบาลต าบลยุหว่า  4  คน  ผู้สูงอายุเครอืข่ายของ

ต าบลยุหว่า  15  คน  อสม.ต าบลยุหว่า  12  คน   สถานที่ใช้ที่ห้องประชุม

อาคารรวมใจโรงพยาบาลสันป่าตอง  เร่ิมลงทะเบียน  เวลา  08.30 น.       

เป็นต้นไป  และจะมีหนังสือแจ้งไปยังทุกท่านอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   5.4 สรุปโครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง  ประจ าปี พ.ศ.2562 

นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  สรุปค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานโครงการลอยกระทง (ประเพณย่ีีเป็ง) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. จัดจ้างติดต้ังไฟราวบรเิวณท่าน้ า ริมถนนเลยีบฝั่งคลองและสปอร์ไลท์

บรเิวณทางเข้าและท่าน้ า   จ านวนเงิน 2,000  บาท 
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2. จัดจ้างท าซุ้มประตูป่า และติดต้ังร้ัวกันตกบริเวณท่าน้ าสองฟากฝั่งคลอง

และท าบันไดทา่น้ า จ านวนเงิน 24,000  บาท 

3. จัดจ้างเหมารถแบ๊คโฮปรับพืน้ที่ท าท่าน้ าลอยกระทง   

    จ านวนเงิน 3,500  บาท 

4. จัดจ้างท ากระทงใหญ่ จ านวน 3 ชุด     

    จ านวนเงิน 3,000  บาท 

5. จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ส าหรับตกแตง่ท่าน้ า ซุ้มประตูป่า   

    จ านวนเงิน 4,960  บาท 

6. ค่าตดิต้ังหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าช่ัวคราว ขนาด 15 แอมป ์(1 เฟส)  

    จ านวนเงิน 200.63 บาท 

7. ค่าไฟฟ้า  จ านวนเงิน 951.55 บาท 

8. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จ านวน 7 ราย   ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562  

ต้ังแต่เวลา 17.00 น. – 24.00 น.  จ านวนเงิน    960  บาท   

    ต้ังงบประมาณไว้เป็นจ านวนเงิน  40,00.00  บาท 

    ใช้ไปทั้งส้ิน          39,572.18  บาท 

    คงเหลอื      427.82  บาท  

นางชิณากานต์  เจริญสุข ได้รับค าช่ืนชมจากประชาชน  เน่ืองจาก มีการจัดท าท่าน้ าให้ประชาชน

เพ่ิมจากเดิม  ในปีนี้งบประมาณจะน้อยกว่าทุกปี แต่ก็ได้จัดสรรงบประมาณให้

เพียงพอกับการด าเนนิงาน  ไฟบรเิวณงานจะไม่ค่อยสว่าง ปีต่อไปจะด าเนินการ

ให้ดขีึน้  ปัญหาคือมีร้านค้าเข้ามาขายของในบรเิวณที่เทศบาลห้ามไว้ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอช่ืนชมเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ในปีนี้ถือว่าได้มีการจัดท าท่าน้ า

ส าหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงซึ่งเพียงพอต่อจ านวนประชาชนที่มาลอย

กระทง  แต่มีปัญหาคือร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าควรจัดที่ให้เหมาะสม  และจอด

รถดับเพลงิในที่ที่เหมาะสมไม่บังบรเิวณงาน     

  เร่ืองเคร่ืองเสียงบริเวณงานขอให้เพ่ิมเติมให้เสียงดังกว่านี้ เพราะเสียง

เบาไปท าให้บรรยากาศไม่คึกคัก  ควรเพ่ิมกิจกรรมประกวดร้องเพลง  หรือ

ประกวดหนูน้อยนพมาศ   

  มีประชาชนเสนอให้เทศบาลจัดท าเทศบาลจัดท าท่าน้ าที่สามารถลงได้

ทั้งสองฝั่ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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   5.5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ.2563 

นางชิณากานต์  เจริญสุข ส าหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563  ตรงกับวันที่  

11  มกราคม  2563  กองการศึกษาได้มีการสอบถามองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใกลเ้คียงแล้วว่ามีแนวทางการจัดงานเป็นไปอย่างไร  และได้ทราบว่าแต่

ละแห่งมีการเชิญหน่วยงานอื่น  เช่น  ทางทหาร  มาร่วมกิจกรรม  ซึ่งก็มี

ค่าใช้จา่ยสูงพอสมควร    

  กองการศึกษาได้มีการส ารวจหน่วยงานข้างเคียงที่มาร่วมงาน  จ านวน  

15  หน่วยงาน  ซึ่งจะตอบแบบตอบรับมาในวันที่  17  ธันวาคม  2562   

ขณะนี้อยูร่ะหว่างการเตรียมงาน 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  งบประมาณ  ต้ังไว้   70,000.-บาท  ขอให้เทศบาลได้จัดรูปแบบงาน

ให้เหมือนกับปีที่ผ่านมา   คือ  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบหน้าที่ไป  และให้

ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของเทศบาลต้ังแต่บัดนี้   เ พ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับทราบ  และให้เตรียมจัดซื้อ

ของขวัญ ของรางวัลต้ังแต่เน่ิน ๆ   และควรมีการรับบริจาคเงินจากประชาชน

เหมือนกับปีที่ผ่านมาดว้ย  เพราะมีการตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี 

นายสักการ  ณิยกูล  ให้กองการศึกษาไดม้ีการปรับใช้  และปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

นางชิณากานต์  เจริญสุข ในปีที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่ เทศบาล  น าโดย นายสุพล  กันทาสม  

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ออกไปขอรับบริจาคจาก

ประชาชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กของเทศบาล  ซึ่งได้รับผลตอบรับ

อย่างดีจากประชาชน  เพราะบางท่านไมส่ามารถเข้ามาบริจาคได้ที่เทศบาล   

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ทุกปีที่ผ่านมาน้ัน ในวันเด็กจะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเกือบทุกคร้ัง  

เป็นฟุตบอลรุ่นความสูงไม่เกิน  15  เซนติเมตร  ซึ่งจัดมาตลอดสองปีที่ผ่านมา  

หากในปีนีพิ้จารณาจัดกจิกรรมดังกลา่วอีก  สามารถประสานได้ที่ประธานชมรม

ฟุตบอลอ าเภอสันป่าตองได้  ในความเห็นสว่นตัวควรพิจารณาจัดแข่งขันบริเวณ

ที่ดิน  19 ไร่ของเทศบาล 

นางชิณากานต์  เจริญสุข ส าหรับกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลน้ัน ไม่ได้ใช้งบประมาณของ

โครงการวันเด็กแต่อย่างใด  เพราะไม่สามารถเบิกจ่ายในงบประมาณของ

โครงการวันเด็กได ้

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ส าหรับเร่ืองงบประมาณในการจัดแข่งขันน้ัน  ได้ใช้จ่ายงบประมาณของ

ชมรมกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอด  ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลแต่

อย่างใด 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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   กองช่าง  

   5.6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

นายสุพล  กันทาสม  ที่ผ่ านมาได้มีการขออนุญาตก่อส ร้างอาคารในพื้นที่ เ ทศบาล            

โดยเทศบาลไดม้ีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างไปแล้ว  โดยแบบแปลนที่มาย่ืนขอ

อนุญาตถูกต้องตามกฎกระทรวง และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้อง  แต่การ

ก่อสร้างบริเวณสถานที่ไม่ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต ซึ่งห่างจากล าเหมือง  60  

เซนติเมตร  แตม่ีการแบ่งโฉนดกันเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลกีเลี่ยงกฎหมาย   

เทศบาลได้ไปตรวจสอบพื้นที่  และให้ท าการรื้อถอนบริเวณที่ด าเนินการผิดไป

จากแบบแปลน  และมีการวางผังใหม่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติและ 

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

  ส าหรับปัญหาอีกประการหน่ึงที่พบเจอคือ การก่อสร้างจะหาหลักหมุด 

โฉนดไม่พบ  จึงต้องมีการสอบเขตที่ดินก่อนการก่อสร้างกรณีที่หาหมุดหลัก 

โฉนดไม่พบ 

  มีการก่อสร้างอาคารต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต  บริเวณข้าง

ร้านขายยาเจริญ ชัยโอสถ  หน้าตลาดเช้า  ซึ่งร้านเจริญชัยโอสถได้ตัดพ้อกับ

เทศบาลว่าตนเองมาขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับเทศบาลและมีการแก้ไข

ปรับปรุงแบบแปลนหลายครัง้จึงจะผ่านและถูกต้องตามกฎกระทรวง  แต่เหตุใด

บริเวณข้างร้านก่อสร้างโดยไม่มีปัญหา ซึ่งได้ชี้แจงให้ทราบแล้วว่าการก่อสร้าง

อาคารถ้าไม่ผิดไปจากกฎกระทรวงเจ้าของที่ดินสามารถด าเนินการได้  และหาก

ด าเนินการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดย

ไม่ได้รับอนุญาต  จึงขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้

ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบตอ่ไป 

นางพวงทอง  เครอืยศ  ขออนุญาตกล่าวถึงเงินบรจิาคที่ได้รับในวันเด็ก  ไปขอรับเงินบรจิาควันที่   

7 – 9 มกราคม  2562    จ านวนเงิน  34,573.-บาท  เงินยกมาของปี  

2561  จ านวน  2,801.-บาท  รวมเงิน  34,573.-บาท     14,910.-บาท      

52,884.-บาท    36,764.-บาท  คงเหลืองบประมาณ    15,510.-บาท    

เบิกจา่ยค่าแสลม   และใส่ซองให้เด็กและเยาวชนที่มาแห่ในงานของเทศบาล  

  งานผลประโยชน์ฝากประชาสัมพันธ์   

  เดอืนมกราคม  2563   จะมีประชาชนผู้มาเสียภาษีมาติดต่อของช าระ

ภาษี  และในปีนีเ้ป็นระบบภาษีใหม่  3  ปีแรก  บ้านที่อยู่อาศัยไมต้่องช าระภาษี 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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   กองคลัง 

5.7 สรุปรายร ับ  – รายจ ่าย  งบประมาณรายจ ่าย    ประจ าปี

งบประมาณ 2563  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2562  (งานการเงิน

และบัญชี) 

นางพวงทอง  เครอืยศ  รายงานรายรับ – รายจ่าย ช่วงเดอืนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

รายรับตามงบประมาณ      12,303,712.42  บาท 

    รายจ่ายตามงบประมาณ   7,680,455.67  บาท 

    รายรับจรงิสูงกว่าจ่ายจริง   4,623,256.75  บาท 

    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  52,001,695.60  บาท 

    เงินรับฝาก       965,124.16  บาท 

    รายจ่ายค้างจ่าย 

- หมวดค่าครุภัณฑ์    1,300,000.00  บาท 

- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  1,643,000.00  บาท 

รายจ่ายค้างจ่าย พ.ศ.2562  จ านวน  43  รายการ  เป็นเงิน  

5,852,868.00 บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ส านักปลัดเทศบาล 

   5.8 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  - ค่าไฟฟ้าเดอืนพฤศจิกายน  พ.ศ.2562   ใช้ไป 13,927.96  หน่วย  

เป็นเงิน   63,748.09  บาท 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจ าเดือน พ.ศ.2562   ใช้ไป   

27,512.-บาท 

- ค่าน้ าประปาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ประจ าเดือนตุลาคม         

พ.ศ.2562   8,280.-บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   5.9 สรุปค าร้องจากประชาชน  (งานธุรการ)  

นางสาวอรทัย  โฮตา  ในเดอืนพฤศจิกายน  งานนิติการไมไ่ด้รับค าร้องจากประชาชนแตอ่ย่างใด 
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5.10 พิ ธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็ จ              

พระ เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีฯ ในวันที่  25  

ธันวาคม  2562 (หัวหน้าส านักปลัด)  

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ก าหนดจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายา

ลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ  

ในวันที่  25  ธันวาคม  2562    โดยมีก าหนดการครา่ว ๆ ดังนี้ 

 

    -ร่าง- 

ก าหนดการ 

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562 

วันที่  25  ธนัวาคม  2562 

ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

 

เวลา 09.00  น. - ลงทะเบียนผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 

เวลา 09.30 น. - ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกัน ณ บรเิวณพิธี 

- ซักซ้อมการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 

เวลา 10.00 น. - ประธานฯ เดนิทางมาถึงบริเวณพิธ ี

- เมื่อประธานฯ มาถึงบริเวณพิธีให้ทุกคนลุกขึ้นยืนตรง (แต่ยังไม่ต้องแสดง

ความเคารพ) จากน้ันประธานฯ เข้าประจ าจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

ประธานฯ และผู้ เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ ประธานเดินไปน่ังยังเก้าอี ้        

ที่จัดเตรียมไว้ เมื่อประธานน่ังประจ าที่แล้ว  ทุกคนจึงน่ังลง 

- หัวหน้าส านักปลัด กล่าวรายงานต่อประธานฯ ในพิธี 

- ประธานฯ ถวายความเคารพ / เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ      

เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  และถวายความเคารพ 

- ประธานฯ ถวายความเคารพ / กล่าวถวายราชสดุด ีและถวายความเคารพ 

- ผู้เข้าร่วมพิธร่ีวมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และเพลงสดุดีจอมราชา 
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- ประธานฯ ยืนประจ าจุดที่ก าหนด 

- ประธานในพิธีเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพานคร้ังละหน่ึงชุด

ส าหรับผู้เข้ารับแต่ละราย 

- ผู้เข้ารับแถวที่ 1 ลุกขึน้ยืนพร้อมกัน และเดนิไปยังจุดที่ก าหนดไว้ 

- ขานช่ือ  และต าแหน่งของผู้เข้ารับ 

- ผู้เข้ารับพระราชทาน ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หน่ึง

คร้ัง  จากน้ันสืบเท้าเข้าไปรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์จากพาน

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยยกมือขวาขึ้นท าเอางานก่อนรับ

พระราชทาน  ให้เดินถอยหลังเฉียงขวาประมาณสามก้าว  แล้วถวายความ

เคารพอีกคร้ัง  เสร็จแล้วกลับหลังหันเดินกลับเข้าประจ าที่ ทั้งนี้ ให้เชิญ   

พระบรมฉายาลกัษณ์อยู่เหนือระดับเอวตลอดเวลา  

- ผู้เข้ารับในล าดับถัดไป  เมื่อผู้อยู่ในล าดับก่อนตนได้รับการขานช่ือเข้ารับ  

พระราชทาน  และออกจากจุดที่อยู่เดิมแล้ว ให้เดินเข้าแทนที่ต่อเน่ืองกัน

ทันที  และปฏิบัติเชน่เดยีวกับผู้เข้ารับพระราชทานกอ่นหน้าตน   

- เสร็จแล้ว ประธานฯ เข้าประจ าจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ / ประธาน และ 

ผู้เข่าร่วมพิธถีวายความเคารพ 

- ประธานฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับ  

และได้วางตัวเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการตามพิธีดังกล่าว  ซึ่งจะจัดท า 

ค าสั่งแบ่งงานและแจ้งให้ทุกท่านที่ไดรั้บการแต่งต้ังทราบตอ่ไป 

  ส าหรับการจัดสถานที่จะขอความอนุเคราะห์งานป้องกันและกองช่างใน 

การจัดสถานที่ตามที่ก าหนด  ซึ่งจะจัดบรเิวณดา้นลา่งเวที 

  การแตง่กาย  ข้าราชการสวมชุดปกติขาว  ส าหรับเจ้าหน้าที่ให้สวมเสื้อ

สีเหลือง  และการน่ังในพิธีให้ผู้ที่สวมชุดปกติขาวน่ังด้านหน้า  และผู้ที่สวมเสื้ อ   

สเีหลอืงน่ังล าดับถัดไป 

  ในวันที่  25  ธันวาคม  2562  หลังจากที่ทุกท่านมาถึงบริเวณพิธีแล้ว

จะให้มกีารซักซ้อมก่อนเร่ิมพิธี  และจะเปิดวีดีทัศน์ให้ผู้ร่วมพิธีได้ดูเป็นตัวอย่าง

ก่อนเร่ิมพิธจีริง 
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นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่จะมอบในวันดังกล่าวจะใส่กรอบให้ด้วยใช่

หรือไม่ 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  ไมไ่ด้ใสก่รอบให้แต่อยา่งใด 

นายสักการ  ณิยกูล  จัดสถานที่ประมาณวันที่  16 ธันวาคม  2562  และให้ฝ่ายสถานที่

พิจารณาด าเนินการให้สมพระเกียรติ    

 ที่ประชุม  รับทราบ 

5.11 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อก าหนดประโยชน์

ตอบแทน อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (BONUS)  ประจ าปี 2563 (ฝ่ายแผนงานฯ) 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายสักการ  ณิยกูล  ร้านต้นเฟริน์ไดเ้ข้ามาติดต่อขออนุญาตกับเทศบาลแล้วหรือไม ่อย่างไร 

นายสุพล  กันทาสม  ขอแจ้งที่ประชุมทราบว่าร้านต้นเฟริน์  ยังไม่ได้มาย่ืนค าร้องขอประกอบ

กิจการแตอ่ย่างใด โดยกองสาธารณสุขไดแ้จ้งเป็นหนังสือไปที่ร้านเรียบร้อยแล้ว  

แต่ก็ไม่ได้มาติดต่อ  อยู่ในสถานะประกอบกิจการโดยไม่ได้ย่ืนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ โดยคร้ังนี้เป็นคร้ังที่สองที่ได้มีการจัดคอนเสริตบริเวณร้าน      

ในการน้ีกองสาธารณสุขจะไดไ้ปติดต่อกับเจ้าของกิจการต่อไป 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ในงานวันเด็ก  สวมเสื้ออะไร 

นางชิณากานต์  เจริญสุข จะมีประชุมและจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

นายจรูณ  อินตา  ขอสอบถามว่าจะมีการประชุมสภาเทศบาลอีกเมื่อไร 

ที่ประชุม  ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง สมัยสามัญ ในเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

นายจรูณ  อินตา  ขอให้ประธานสภาเทศบาลได้มีหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าร่วม

ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  เพ่ือจะได้หารือและติดตามโครงการ

ก่อสร้างของเทศบาลต่อไป 
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นายสักการ  ณิยกูล  ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม    ไมม่ ี

นายสักการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

        

 (ลงช่ือ)        อรทัย   โฮตา      ผู้บันทึกประชุม 

                 (  นางสาวอรทัย   โฮตา   ) 

 

 

 (ลงช่ือ)      วุฒกิร  วิกรมโยธิน     ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                 (   นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   )  

 

 
 


